

**สำนักเลขาธิการผู้ตรวจ**  
**การสกัดกั้นการสื่อสารและการตรวจตรา**

เว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการผู้ตรวจการสกัดกั้นการสื่อสารและการตรวจตราให้บริการในภาษาอื่นๆซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานที่เลือกได้เท่านั้นคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนตัวเต็มหรือภาษาจีนตัวย่อบนเว็บไซต์ของเราได้

**เกี่ยวกับเรา**

ยินดีต้อนรับสู่หน้าเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการผู้ตรวจการสกัดกั้นการสื่อสารและการตรวจตรา(ต่อไปนี้จะเรียกว่าสำนักเลขาธิการ)

วัตถุประสงค์ของสำนักเลขาธิการคือการช่วยผู้ตรวจในการสกัดกั้นการสื่อสารและการควบคุมดูแล(ต่อไปนี้จะเรียกว่า"ผู้ตรวจ")เพื่อกำกับดูแลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุในกฎระเบียบการสกัดกั้นการสื่อสารและการตรวจตรา(มาตรา 589)

หากมีคำถาม สามารถสอบถามสำนักเลขาธิการได้

ที่อยู่:                   ห้อง 1501-1504 ชั้น 15 อาคารศูนย์การเงินคิง เลขที่ 248 ถนนควีนส์เวนิวตะวันออก  
                                  หว่านไจ้ ฮองกง

โทรศัพท์:               (852) 2834 3361

โทรสาร:                 (852) 2573 2610

อีเมล:                 [enquiry@ciocsoffice.gov.hk](mailto:enquiry@ciocsoffice.gov.hk)

## รายงานประจำปี

สำนักเลขาธิการช่วยผู้ตรวจจัดทำรายงานประจำปีเพื่อยื่นให้กับผู้บริหารสูงสุด

ประชาชนเข้าชมรายงานประจำปีที่เป็นทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้

### กฎระเบียบการสกัดกั้นการสื่อสารและการตรวจตรา (กฎระเบียบ)

กำหนดกฎระเบียบนี้เพื่อให้มีกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายสำหรับการมอบอำนาจและการควบคุมดูแลการสกัดกั้นการสื่อสารและการตรวจตราที่ดำเนินการโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันหรือค้นพบอาชญากรรมร้ายแรงและปกป้องความปลอดภัยสาธารณะผู้ตรวจเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำกับดูแลอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้บริหารสูงสุดตามคำแนะนำของผู้พิพากษาสูงสุด

### การขอเข้าตรวจสอบ

สำนักเลขาธิการช่วยผู้ตรวจดำเนินการขอเข้าตรวจสอบตามกฎระเบียบดังกล่าว

ให้บริการที่เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ประชาชนสามารถได้รับคู่มือที่เกี่ยวกับขั้นตอนการขอและแบบฟอร์มการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

### ความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ